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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๔ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๖ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๙ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๐ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
๑๒ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายดนัย เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายศักดิ์  สอนปิงค า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๗ นายด ารงค์   ใจมูล  ผู้ใหญ่บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ 
  ๘ นายสันทนา  ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ๙ นายวสันต์  หนองปิงค า  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๐ นายชัยรัตน์  วิเชียรสาร  นิติกรช านาญการ 
๑๑ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๒ นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช  ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔ 
๑๓ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา ๑.๑ รายงานข้อเท็จจริง กรณีนางสุภาวดี  อะกะเรือน ร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลต าบลห้างฉัตร  
แม่ตาล มีหนังสือแจ้งให้ โอนที่ดิน (ที่ตั้ งระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่  ๖) เป็น
สาธารณประโยชน์  ในเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ือความกระจ่าง ขอให้ทางคุณชัยรัตน์ วิเชียร
สาร  นิติกรช านาญการของเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงแทนผมครับ 

 

นายชัยรัตน์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภา, ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณี
ของนางสุภาวดี อะกะเรือน ขอน าเรียนดังนี้ ที่ดินแปลงพิพาทโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๑๓๐ เลขที่ดิน 
๙๑๐ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต าบลห้างฉัตร บางส่วน โดยกรมทรัพยากรน้ า 
(ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๑) เป็นหน่วยงานจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ดังกล่าวและถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล (ขณะรับโอนมีฐานะเป็น
องค์การบริหารส่ วนต าบลห้างฉัตร )  และบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้ านโดยคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  
    เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มิได้มีข้อพิพาทกับนางสุภาวะดีฯ ตั้งแต่เมื่อครั้งมีประเด็นพิพาท
เรื่องที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ที่ ๖ ต าบลห้างฉัตร ระหว่าง
คณะกรรมการหมู่บ้านกับนางสุภาวดีฯ แต่ได้เข้าเป็นคู่กรณีพิพาทเนื่องจากนางสุภาวะดีฯ ได้ยื่นฟ้อง
เทศบาลฯ เป็นจ าเลยต่อศาลจังหวัดล าปาง คดีหมายเลขด าที่ พ.๑๑๑๗/๒๕๖๑ ความแพ่ง ข้อหา
หรือฐานความผิด ละเมิด, เรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลได้รับฟ้องและมีหมายเรียกให้เทศบาลฯ ท า
ค าให้การแก้คดียื่นต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายหรือถือว่าได้รับหมายแล้ว โดยมีการ
ปิดหมายเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  ในการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาล ดังต่อไปนี้  
    ๑. ข้อมูลจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(๑) นายสมศักดิ์ ตองใจ อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ที่ ๖ ต าบลห้างฉัตร ซึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในขณะนั้น 

(๒) นายอภิชาติ สุภากุล ก านันต าบลห้างฉัตร ในขณะนั้นด ารงต าแหน่ง กรรมการหมู่บ้าน 
บ้านขามแดง หมู่ที่ ๖  

(๓) ส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาห้างฉัตร โดยตรวจดูเอกสารในสารบบที่ดิน           
ที่เก่ียวข้อง จ านวน ๕ แปลง  

ก. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๐๐๒ เลขที่ดิน ๘๘๕ (จัดซื้อจากนายจ ารัสฯ) 
ข. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๑๑๗ เลขที่ดิน ๙๐๘ (แบ่งแยกจากโฉนดที่ดิน ก.) 
ค. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๑๔๗ เลขที่ดิน ๙๐๙ (นางบุญยิ่ง น้องสาวนางสุภาวดีฯ ยก

ให้เป็นสาธารณประโยชน์) 
ง. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๖๒ เลขที่ดิน ๗๕ (ที่ดินของนางสุภาวดีฯ)  
จ. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๑๓๐ เลขที่ดิน ๙๑๐ (แบ่งแยกจากโฉนดที่ดิน ง.) 
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(๔) ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๑ ล าปาง (กรมทรัพยากรน้ า) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามแดง ก่อนการถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินระบบ
ประปาหมู่บ้านให้เทศบาลฯ  

๒. ข้อเท็จจริงจากนายสมศักดิ์ฯ และนายอภิชาติฯ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านขามแดงในขณะนั้น (กรรมการหมู่บ้าน) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อเท็จจริง 
ดังนี้   

 (๑)   ในการจัดหาที่ดินเ พ่ือใช้ ในการก่อสร้ างระบบประปาหมู่บ้าน บ้ านขามแดง 
คณะกรรมการหมู่บ้าน (ในขณะนั้น) ได้จัดการทอดผ้าป่าและซื้อที่ดินจากนายจ ารัส แก้วค าอ้าย เมื่อ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ จ านวนเนื้อที่ตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือวางมัดจ า ลงวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๔๕ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา แต่จากข้อสัญญาไม่ปรากฏว่าเป็นที่ดินแปลงใดที่
ชัดเจน ในการจัดหาที่ดินนอกจากเพ่ือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแล้ว ยังจะใช้ประโยชน์ใน
การก่อสร้างถนนจากบริเวณหน้าวัดขามแดงเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมาย ๑๑ (ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ ล าปาง-เชียงใหม่) และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา เป็น
ต้น เมื่อส ารวจและก าหนดจุดหรือบริเวณที่จะใช้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในแปลงที่ดินที่จัดได้
ซื้อแล้ว ปรากฏว่าพ้ืนที่ไม่ได้ขนาดตามที่ก าหนดส าหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จึงได้มีการ
ติดต่อเจรจาขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับนางสุภาวะดีฯ และขอบริจาคที่ดินจากนางบุญยิ่ง อุปปินตา หรือ
พิมพ์โล (น้องสาวนางสุภาวดีฯ) เพ่ือการก่อสร้างถนนสาธารณะ โดยนางบุญยิ่งฯ ได้อุทิศที่ดินให้เป็น
สาธารณประโยชน์  และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ขอแลกเปลี่ยนที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๑๓๐ 
(นางสุภาวะดีฯ เป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดิน) กับแปลงที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๑๑๗ (นายจ ารัส แก้วค า
อ้าย เป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดิน) โดยมิได้จัดท าหลักฐานการแลกเปลี่ยนเป็นหนังสือแต่อย่างใด และยัง
ไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากที่ดินของนางสุภาวดีฯ ติดภาระจ านองกับธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ต่อมาได้มีการนัดหมายจัดการโอนที่ดินระหว่างคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านขามแดง (ในนามนายจ ารัสฯ) กับนางสุภาวดีฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แต่นาง
สุภาวดีฯ ขอให้คณะกรรมการหมู่บ้าน โอนที่ดินโฉนดที่ดิน เลขท่ี ๓๕๑๑๗ ให้เป็นชื่อของนางบุญยิ่งฯ 
โดยให้เหตุผลว่า “ให้น้องก็เหมือนกับให้พ่ี” แต่นางสุภาวดีฯ ยังไม่สามารถโอนที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 
๓๕๑๓๐ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้เนื่องจากติดภาระจ านอง และนางบุญยิ่งฯ ได้โอนที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๓๕๑๔๗ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ 

(๒) ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ภายหลังจากมีการโอนที่ดินแล้ว เกิดมีข้อพิพาท
ระหว่างนางสุภาวดีฯ กับคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยนางสุภาวดีฯ ได้ร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนสถานีต ารวจภูธรห้างฉัตร ความอาญาว่านายสมศักดิ์ ตองใจ กับพวก (นายอภิชาติ สุภากุล 
และนายอรุณ แก้วค าอ้าย) ฐานบุกรุกที่ดินแปลงโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๑๓๐ ที่ตนเองเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ ซึ่งพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้อง แต่พนักงานจังหวัดล าปางมีค าสั่งเด็ดขาดสั่งไม่ฟ้อง  

(๓) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นางสุภาวดีฯ ยื่นฟ้องนายสมศักดิ์ ตองใจ, นายอภิชาติ สุภากุล และนาย
อรุณ แก้วค าอ้าย ต่อศาลจังหวัดล าปาง และศาลจังหวัดล าปางมีค าพิพากษายกฟ้อง  

(๔) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ ตองใจ (ผู้รับมอบอ านาจจากนายจ ารัสฯ) เป็นโจทก์ ฟ้อง
นางสุภาวดีฯ ต่อศาลจังหวัดล าปาง และศาลจังหวัดล าปางยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และโจทก์ยื่นขอฎีกา แต่ศาลฎีกามีค าสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา 

๓. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสุภาวดีฯ ได้ไปขอรับเงินช่วยเหลือจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดล าปาง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ยื่นฟ้องเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลต่อศาลจังหวัดล าปาง ข้อหา
ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากเทศบาลได้รับโอนภารกิจและทรัพย์สินระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านขามแดง มาจากกรมทรัพยากรน้ า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้
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รายงานผลการด าเนินคดีดังกล่าวให้อ าเภอห้างฉัตรพิจารณาตามหนังสือที่ ลป ๕๕๘๐๑/ ๒๔๒ ลง
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ประเด็นเกี่ยวกับการฟ้องแย้งให้ที่ดินตกเป็นที่สาธารณประโยชน์ และ
รายงานผลการด าเนินคดี เมื่อศาลจังหวัดล าปาง จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความตามหนังสือ ที่ ลป 
๕๕๘๐๑/ ๗๒๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากนายอ าเภอห้างฉัตรมีหน้าที่ดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินร่วมกับเทศบาลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๔. ป้ายโครงการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามแดง มีข้อความแสดงรายการบนป้ายว่า “ระบบ
ประปาหมู่บ้าน ขามแดง หมู่ที่ ๖ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง กรมทรัพยากรน้ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ แหล่งน้ า บ่อบาดาล บ่อบาดาลที่ใช้เป็นแหล่งน้ าระบบประปาหมู่บ้านแห่งนี้ 
เจาะโดย กรมทรัพย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  
ความเห็น 
๑. ประเด็นในคดีแพ่ง ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงพิพาท ดังนี้ 

(๑) ค าพิพากษาศาลจังหวัดล าปาง ความแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ ๑๑๘๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลข
แดงท่ี ๗๗๐/๒๕๕๙ ระหว่างนางสุภาวดีฯ เป็นโจทก์ ฟ้องนายสมศักดิ์ฯ นายอภิชาติฯ และนายอรุณ
ฯ เป็นจ าเลย ศาลรับฟังข้อเท็จจริงและก าหนดประเด็นพิพาทว่า “โจทก์มีอ านาจฟ้องจ าเลยทั้งสาม
หรือไม”่  

(๒) ค าพิพากษาศาลจังหวัดล าปาง ความแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ ๕๖๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลข
แดงที่ ๑๐๗/๒๕๖๐ ระหว่างนายจ ารัส แก้วค าอ้าย เป็นโจทก์ (จัดการโดยนายสมศักดิ์ ตองใจ ผู้รับ
มอบอ านาจ) ฟ้องนางสุภาวดีฯ เป็นจ าเลย ศาลรับฟังข้อเท็จจริงและก าหนดประเด็นว่า “โจทก์และ
จ าเลยท าสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินที่พิพาทระหว่างกันตามฟ้องหรือไม่” และได้วินิจฉัยในเรื่องอ านาจ
ฟ้องของโจทก์ และโจทก์อุทธรณ์ 

ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ความแพ่ง คดีหมายเลขด าท่ี พ.๘๕/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ 
๔๒๖/๒๕๖๑ ศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และโจทก์ยื่นค าร้องขอฎีกา 

ค าสั่งศาลฎีกา (คดีขออนุญาตฎีกา) ที่ ครพ.๔๒๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑   ไม่
อนุญาตให้ฎีกา 

(๓) คดีแพ่ง ศาลจังหวัดล าปาง คดีหมายเลขด าที่ พ.๑๑๑๗/๒๕๖๑ ระหว่างนางสุภาวดีฯ เป็น
โจทก์ ฟ้องเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เป็นจ าเลย ศาลพิจารณาแล้วจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ เนื่องจากมีการต่อสู้คดีเรื่องอ านาจศาลและศาลเห็นพ้องด้วยต้องรอการพิจารณาและท า
ความเห็นส่งศาลปกครองตามกฎหมาย โดยมีนัดไกล่เกลี่ยในวันต่อมาแต่ไม่อาจตกลงกันได้และคู่
ความเห็นควรด าเนินคดีเพ่ือการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน ซึ่งต้องด าเนินการเป็นอีกคดีหนึ่ง จ าเลยไม่คัดค้าน 
ศาลจึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจ าหน่ายคดี 
๒. ในการด าเนินคดีในชั้นศาล มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับค่าที่ดินแปลงพิพาท แต่ก็ไม่สามารถ  
ตกลงได้ โดยคดีแพ่งระหว่างนางสุภาวดีฯ กับเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ผู้พิพากษาได้โปรด
พิจารณาไกล่เกลี่ยให้แล้ว ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้  

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลพิจารณาเห็นว่าจากความเห็นตามข้อ ๑. ข้อพิพาทระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ที่ ๖ ต าบลห้างฉัตร กับนางสุภาวดีฯ ไม่อาจยุติลงได้โดยสองฝ่ายและหาก
ไม่ด าเนินการใดๆ ย่อมเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านบ้าน
ขามแดง เป็นระบบประปาแห่งเดียวในเขตหมู่บ้าน หากระบบประปามีปัญหาจะเกิดผลกระทบแก่
ประชาชนผู้ใช้น้ าทั้งหมด อีกท้ัง ปัจจุบันปริมาณน้ าจากบ่อบาดาล จ านวน ๓ บ่อ คงเหลือน้ าที่สูบได้
เพียง ๑ บ่อ เท่านั้น จ าเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่โดยรอบ รวมทั้งแปลงที่ดิน
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โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๑๓๐ ด้วย แต่ติดขัดกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งของนางสุภาวดีฯ ท าให้          
ไม่สามารถวางแผนและด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้  การฟ้องคดีเพ่ือพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินจึงเป็น
ช่องทางที่จะท าให้ข้อพิพาทระงับลงได้ จึงได้ตั้งเรื่องด าเนินการโดยแจ้งให้นางสุภาวดีฯ จัดการโอน
ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๑๓๐ เลขที่ดิน ๙๑๐ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ดังกล่าว 

อีกทั้ง เมื่อข้อเท็จจริงพบว่านางบุญยิ่งฯ ซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินสาธารณประโยชน์โฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๓๕๑๑๗ เลขที่ดิน ๙๐๘ โดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย เทศบาลฯ อาจจะต้องพิจารณา
ด าเนินการเ พ่ือให้มีการเพิกถอนชื่อนางบุญยิ่ งฯ ออกจากโฉนดที่ดินและโอนที่ดินเป็นที่
สาธารณประโยชน์ต่อไป   

 

ประธานสภา -  ขอสอบถามที่ว่า เทศบาลแพ้คดี หมายความว่าอย่างไร 
 

นายชัยรัตน์ -  ขอเรียนว่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปาบ้านขามแดง หมู่ที่ ๖ มีข้อพิพาทหลายคดี โดย
เป็นข้อพิพาทครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งนางสุภาวดี อะกะเรือน ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินแปลงพิพาท
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ห้างฉัตร กล่าวหาคณะกรรมการหมู่บ้าน (ในขณะนั้น) เป็น
คดีอาญา ข้อหาบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน แต่พนักงานอัยการจังหวัดล าปาง มีความเห็นสั่ง      
ไม่ฟ้อง (คดีสิ้นสุด) 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นางสุภาวดีฯ ฟ้องคณะกรรมการหมู่บ้าน (นายสมศักดิ์ ตองใจ, นายอภิชาติ 
สุภากุล, นายอรุณ แก้วค าอ้าย) เป็นคดีแพ่ง ศาลจังหวัดล าปาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๑๘๒/๒๕๕๘ คดี
หมายเลขแดงที่ ๗๗๐/๒๕๕๙ ศาลยกฟ้อง เนื่องจากรับฟังข้อเท็จจริงแล้วพิพากษาว่าโจทก์       
(นางสุภาวดีฯ) ไม่มีอ านาจฟ้อง (คดีสิ้นสุด) 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยนายสมศักดิ์ ตองใจ รับมอบอ านาจนายจ ารัส   
แก้วค าอ้าย (ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินแปลงที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ฟ้องนางสุภาวดีฯ 
เป็นคดีแพ่ง ศาลจังหวัดล าปาง คดีหมายเลขด าที่ ๕๖๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๖๐ ให้
โอนที่ดินตามสัญญาแลกเปลี่ยน ศาลชั้นต้นยกฟ้อง เนื่องจากรับฟังข้อเท็จจริงแล้วพิพากษาว่าโจทก์ 
(นายจ ารัสฯ) ไม่มีอ านาจฟ้อง มีการอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นคดีแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ 
พ.๘๕/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงท่ี ๔๒๖/๒๕๖๑ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และโจทก์ (นายจ ารัสฯ) 
ยื่นขอฎีกา แต่ศาลฎีกาไม่อนุญาต (คดีสิ้นสุด) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสุภาวดีฯ (โจทก์) ขอเงินจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดล าปาง ฟ้อง ทต.
ห้างฉัตรแม่ตาล เป็นคดีแพ่ง ศาลจังหวัดล าปาง คดีหมายเลขด าที่ พ.๑๑๑๗/๒๕๖๑ และในการนั่ง
พิจารณาของศาล นัดสืบพยานโจทก์นัดแรก วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อสู้
ประเด็นอ านาจศาล ประเด็นฟ้อง “กระท าละเมิด” เป็นอ านาจศาลปกครอง ศาลเห็นพ้องด้วยจึง
จะต้องท าความเห็นส่งศาลปกครอง รอการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราว และในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ ได้มี
การเจรจาไกล่เกลี่ยและพูดคุยในเรื่องระยะเวลาในการด าเนินคดี หากต้องส่งเรื่องไปศาลปกครอง
จะต้องใช้ระยะเวลานานและไม่ท าให้คดีแล้วเสร็จหรือวินิจฉัยในประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงพิพาท
เป็นที่ยุติได้ ประกอบกับพนักงานอัยการจังหวัดล าปาง (ทนายจ าเลย/เทศบาล) ได้ยื่นฟ้องแย้งให้
ที่ดินตกเป็นสาธารณประโยชน์ไปพร้อมค าให้การแก้ต่างคดีตามที่เทศบาลฯ แจ้งความประสงค์ให้
ด าเนินการ แต่ศาลไม่รับฟ้องเนื่องจากไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม และเมื่อเทศบาลฯ ประสงค์จะยื่นฟ้องใน
ประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงพิพาทและเคยมีข้อพิพาทมาแล้วหลายคดี คู่ความทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง
ต้องกันให้ ฟ้องเป็นคดีใหม่เ พ่ือการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินและจะท าให้ข้อพิพาทยุติได้ ฝ่ายโจทก์          
(นางสุภาวดีฯ) ถอนฟ้อง จ าเลย (เทศบาลฯ) ไม่คัดค้าน ศาลจึงจ าหน่ายคดีออก สารบบความ คดีจึง
สิ้นสุด 
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ดังนั้น เห็นได้ว่าคดีแพ่ง ๒ คดีแรก ศาลก าหนดประเด็นและวินิจฉัยในเรื่องอ านาจฟ้องและคดี
ระหว่างนางสุภาวดีฯ กับเทศบาลฯ มิได้มีการพิจารณาและวินิจฉัยอันชี้ขาดแสดงให้ เห็นถึงการแพ้
หรือชนะคดีแต่อย่างใด แต่เป็นการจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพ่ือให้มีการฟ้องเป็นคดีใหม่    
ที่มุ่งพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาท และขณะนี้อยู่ระหว่างรวมรวมพยานหลักฐานเพ่ือส่งให้พนักงาน
อัยการจังหวัดล าปาง ยื่นฟ้องคดีให้ที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัย   
ที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,       
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภา  -  ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร   
แม่ตาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประธานสภา -  การประชุมสภาสมัยแรกของปี จะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ จึงขอหารือท่านสมาชิกสภาฯ ว่า จะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หรือว่า
ใช้คณะกรรมการชุดเดิม และจะแต่งตั้งชุดเดียวปฏิบัติหน้าที่ท้ังปี หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม 

 

ปลัดเทศบาล -  ตามระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๐๓ กล่าวโดยสรุปคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะมีไม่น้อยกว่า   
สามคนแต่ไม่ให้เกินเจ็ดคน ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภา ซึ่งจะแต่งตั้งชุดเดียวปฏิบัติหน้าที่ทั้งปีปฏิทิน หรือ แต่งตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป ถ้าแต่งตั้ง
เป็นครั้ง ๆ ก็จะต้องแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุมสภา หรือแต่งตั้งเป็นสมัยสามัญ กับสมัยวิสามัญ 
ส าหรับคณะกรรมการชุดที่ผ่านมามีด้วยกันสามคนคือ นายศักดิ์ดา อุปค า, นายนเรศน์ ถาวร และ



~ ๗ ~ 
 

นายปริญญา  สุวรรณศร ปีที่ผ่านมาแต่งตั้งครั้งเดียวปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งปี จึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภาได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาด้วย 

 

ประธานสภา -  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ทั้งปี
ปฏิทิน หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม หรือแต่งตั้งเป็นสมัยสามัญ กับสมัยวิสามัญ และจ านวน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

 

นางสมพร  -  ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 
 

 -  ผู้รับรอง  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า และ นายปริญญา  สุวรรณศร 
 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี ด้วยเสียง 
๑๒ เสียง, ไม่เห็นด้วย–ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาว่าจะให้มีกี่คน ขอให้สมาชิก
ได้น าเสนอด้วย 

 

นายนเรศน ์ -  ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน 
 

 -  ผู้รับรอง  นายศักดิ์ดา อุปค า และ นายสุพรรณ  ทรายหล้า 
 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม จ านวนสามคน ด้วยเสียง ๑๒ 
เสียง, ไม่เห็นด้วย -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

ประธานสภา -  สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแต่งตั้งครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี และให้มี
คณะกรรมการฯ จ านวน ๓ ท่าน 

 

 -  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ ท่าน 
 

นายสุชาติ -  ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า 
 

-  ผู้รับรอง นายสุพรรณ  ทรายหล้า และ นางสมพร  สีเขียว 
 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 
 

ประธานสภา -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า เชิญเสนอคนที่ ๒ 
 

นายสุพรรณ -  ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายปริญญา  สุวรรณศร 
 

 -  ผู้รับรอง  นายนเรศน์  ถาวร และ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา 
 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 
 

 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายปริญญา  สุวรรณศร เชิญเสนอคนที่ ๓ 



~ ๘ ~ 
 
 

นางสุภาภรณ์ -  ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ คือ นางสมพร  สีเขียว 
 

 -  ผู้รับรอง  นายปริญญา  สุวรรณศร และ นายสมยศ  ไชยนันตา 
 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 
 

 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ คือ นางสมพร  สีเขียว 
 

 -  ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้งสามท่าน คือ         
นายศักดิ์ดา อุปค า,  นายปริญญา  สุวรรณศร และนางสมพร  สีเขียว ขอให้ทั้งสามท่านปรึกษาหารือ
กันว่าจะเลือกผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบ 

 

นายปริญญา -  คณะกรรมการทั้งสามคนได้หารือกันแล้ว ให้นายศักดิ์ดา  อุปค า เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  

 

-  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๔.๒  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่ม
 สมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
 สามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
 

ประธานสภา -  จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุม    
ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก   
ของปีถัดไป ในปีที่ผ่านมาสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ก าหนดไว้ ๔ สมัย คือเดือน
กุมภาพันธ์, มิถุนายน, สิงหาคม และเดือนธันวาคม จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอวันเริ่มต้นและวันเสร็จ
สิ้นการประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ ขณะนี้ที่เรา
ประชุมกันอยู่เป็นสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้เสนอสมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ 

 

นายศักดิ์ดา -  ขอเสนอจ านวนสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ และระยะเวลาในการประชุมสมัยประชุมสามัญใน   
แต่ละสมัย สมัยละ ๓๐ วัน และวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้น ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ สมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 

-  ผู้รับรอง  นายนเรศน์  ถาวร และ นายสุพรรณ ทรายหล้า 
 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
 

 -  ที่ประชุมมีมติก าหนดจ านวนวันสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแต่ละสมัย สมัยละ 
๓๐ วัน และวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้นสมัยประชุมในแต่ละสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่
นายศักดิ์ดา อุปค า เสนอ ด้วยเสียง๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี- ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 



~ ๙ ~ 
 
ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้          

ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ดังกล่าว 
 

นายปริญญา - ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป คือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนด
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแตว่ันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓๐ วัน 

  

 - ผู้รับรอง นายศักดิ์ดา  อุปค า  และ นางสมพร  สีเขียว 
 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

  - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 

 - ที่ประชุมมีมติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปก าหนด    
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ระยะเวลา ๓๐ วัน ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

 

๔.๓  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง/ ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ ค่าออกแบบ   
ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง/ค่าจ้าง 
ที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท          
จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติขอ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน   
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง/ ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจากว่า เทศบาลจะด าเนินการ
จ้างวิศวกรออกแบบโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ของบ้านแม่ฮาว ซึ่งงบประมาณตาม
โครงการ ๘,๓๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมีค่าจ้างออกแบบคิดเป็น % ตามที่ ผอ.กองช่างแจ้งมานั้น       
เงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติไม่เพียงพอ จึงต้องขอโอนงบประมาณมาเพ่ิม ส าหรับการโอนเงิน
งบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝุายประจ า) ๑.๑ ประเภทเงินเดือน
พนักงาน (กองช่าง) จ านวน ๙๖๔,๙๔๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน      ๖๕๕,๕๔๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      ๕๐๕,๕๔๐.-บาท 

 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

โอนเพิ่ม   
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง/ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
โอนเพ่ิมครั้งนี้    จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 

 

นายทวิช -  สืบเนื่องตามท่ีท่านนายกฯ ได้กล่าวการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดไว้ว่า การก่อสร้าง     
ต่อเติม ดัดแปลง  จะต้องมีวิศวกรสามัญรับรองแบบแปลน เราตั้งงบประมาณในประเภทค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง/ค่าจ้าง   
ที่ปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตามโครงการ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ หมู่  ๓ บ้านแม่ฮาว งบประมาณตั้งไว้ 
๘,๓๒๓,๐๐๐ บาท  เป็นงบประมาณที่สูง ผมได้ค านวณตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ก าหนดค่างานค่าจ้างออกแบบ ระบบประปา หากงบประมาณไม่เกินร้อยล้าน ให้
จ่ายที่ ๔% ซึ่งถ้าเอางบประมาณ ๘,๓๒๓,๐๐๐ บาท x ๔%  คิดเป็นเงินประมาณสามแสนกว่าบาท 
ผมจึงไดต้่อรองกับวิศวกรที่จะออกแบบให้ ซึ่งเขาคิดที่ ๒.๕%  มาคิดแล้ว ๒.๕% งบประมาณที่ตั้งไว้
ก็ยังไม่เพียงพอ จึงต้องขอโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมอีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท ครับ 

 

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายปริญญา -  ตามที่ท่านนายกฯ และ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง คือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิม ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท แต่ในระเบียบวาระการประชุม ระบุตัวเลขท่ี ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอสอบถามเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

นายศักดิ์ดา -  ในญัตตินี้ ท่าน ผอ.กองช่าง ได้อธิบายชัดเจนแล้ว วงเงินที่ขออนุมัติโอนเงิน ด้วยวิธีการค านวณ
แล้ว มันไม่เพียงพอ จึงขอโอนเงินเพ่ิมจากงบเดิมที่ตั้งไว้ ผมอยากเห็นการท างานให้ผ่านไป เงิน
งบประมาณนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลางมาในเรื่องของประปาหมู่บ้าน ขอขอบคุณทางฝุาย
บริหารด้วย ผมขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานและพิจารณา 

 

นายปริญญา -  ผมไม่ได้คัดค้านครับ เห็นด้วยครับ แต่ขอแก้ไขตัวเลขในญัตติให้ถูกต้อง 
 

นายนเรศน ์ -  ผมเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ เพราะงานของเราจะได้ด าเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ท า 
งบประมาณก็จะตกไปอีก จึงเห็นชอบครับ 

 

นายสุพรรณ -  ผมเห็นชอบกับญัตตินี้ครับ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ งานโครงการนี้เป็นงานใหญ่ ชาวบ้านก็
เดือดร้อนเพราะน้ าไม่พอใช้ครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  การขอโอนเงินงบประมาณเพ่ิม ส าหรับค่าจ้างออกแบบ จะให้วิศวกรสามัญออกแบบและเซ็นต์
รับรอง ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และจะเข้าระบบ e-Bidding ประมาณ ๑เดือน คาดว่างาน
ก่อสร้างจะเริ่มประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ 

 

ประธานสภา -  ประปาบ้านแม่ฮาว ก่อสร้างมาหลายปีครับ ท าให้ท่อส่งน้ าเป็นสนิม จึงต้องเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่   
 

 -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 



~ ๑๑ ~ 
 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง/ ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่ง
เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ด้วยเสียง 
๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

 

นายด ารงค ์ -  บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ต้องขยายเขตท าท่อประปาใหม่ และทางเทศบาลได้ขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้งบประมาณมา ผมใน
ฐานะผู้ใหญ่บ้านจึงขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ที่เห็นความส าคัญในครั้งนี้ 

 

 ๔.๔ ญัตติเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบล   
ห้างฉัตรแม่ตาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน  ๑ 
โครงการ ดังนี้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขอเพ่ิมเติมโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน  ๑ โครงการ 
ดังนี้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ 
ได้อภิปรายชี้แจง 

 

นายกเทศมนตรี -  โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีข้อสั่งการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านมายังผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ประเด็นการให้ความส าคัญกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ าการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา
พระราชทาน โดยด าเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาลต าบล อย่างน้อยแห่งละ ๕๐ คน รวมทั้งขอให้จัดส่งรายชื่อชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติไปยัง
กรมการปกครอง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดฝึกอบรมตามแนวทางของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทานต่อไป จึงต้องขอเพ่ิมโครงการนี้ในแผนพัฒนาของเทศบาล หากมีการจัดฝึกอบรมตาม
โครงการ ก็สามารถจัดท าได้เลย 

 

นายสันทนา -  โครงการที่เสนอเพ่ิมในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล อ้างถึงหนังสือของอ าเภอและจังหวัดที่ส่งมา
ให้เทศบาลจ านวน ๔ ฉบับ โดยเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยเป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  รวมทั้งโครงการที่ได้เสนอเข้าสภาที่ได้รับ
การอนุมัติเมื่อครั้งที่ผ่านมา มีแนวทาง ๔ ข้นตอน ดังนี้ 

   ๑. เพ่ิมเติมแผนพัฒนา จะประชาคมต าบล วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ผมได้ประสาน 
admin กลุ่มระดับต าบลแล้ว ทาง admin ได้ประสานและแจ้งวันที่มาตามนี้ครับ 

   ๒.  การตั้งโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะต้องตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทน   
ใช้สอยและวัสดุ  โดยสามารถขอยกเว้นใช้เงินสะสมได้ตามอ านาจนายกเทศมนตรี แต่เทศบาลก็     
ไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ เนื่องจากเงินสะสมติดลบหนึ่งล้านห้าแสนบาท จึงต้องหาเงินจากเงินเหลือ
จ่ายมา เบื้องต้นทุก อปท. ต้องจัดหาคนอบรม จ านวน ๕๐ คน ตัวเลขของการโอนเงินจึงยัง         
ไม่สามารถสรุปได้ 

   ๓.  โครงการนี้หากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องเป็นอ านาจสภาในการอนุมัติ หากมีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์จะขอเรียนเชิญทุกท่านประชุมอีกครั้ง 



~ ๑๒ ~ 
 
   ๔.  การด าเนินการต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓   
 

  ดังนั้น จึงต้องน าเข้าที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาได้พิจารณาน าโครงการเข้าแผนพัฒนาของเทศบาล 
 

ปลัดเทศบาล -  โครงการนี้เป็นโครงการในพระราชด าริของรัชกาลที่ ๑๐ หลังจากเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ จึงตั้งโครงการ
เกี่ยวกับจิตอาสาต่าง ๆ ขึ้นมา ในส่วนของอ าเภอห้างฉัตร จะมีการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (ในส่วนของกลุ่มเทศบาล) จ านวน ๒๐๐ 
คน สถานที่ ที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร โดยใช้ระเบียบเดียวกับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
บังคับใช้ 

 

นายกเทศมนตรี -  ขอแจ้งเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปูายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนอนันตยศ) อ าเภอได้ทวงถามมา 
 

ปลัดเทศบาล -  อ าเภอห้างฉัตรได้ทวงถามมาในเรื่องของปูายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ว่าจะด าเนินการก่อสร้าง
เมื่อได แต่เงินสะสมของเทศบาลเราจ่ายไม่ได้ ติดลบหนึ่งล้านห้าแสนบาท เพราะพนักงาน เจ้าหน้าที่
ของเรามีเยอะ จะต้องกันเงินไว้ในเรื่องของเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ  จึงท าให้ไม่สามารถจ่ายขาด
เงินสะสมได้ ผมได้ปรึกษางานวิเคราะห์นโยบายและแผนแล้ว จึงจะน าโครงการก่อสร้างปูาย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๔ และรวมไปถึงชมรม
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอห้างฉัตร จะตั้งอนุสาวรีย์เจ้าอนันตยศ มาตั้งไว้ที่สวนอนันตยศ ตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างการขออนุญาต 

 

นายกเทศมนตรี -  ขอเสริมในเรื่องของสวนอนันตยศ โฉนดที่ดินที่ตั้งของสวนอนันตยศอยู่ในความครอบครองของอ าเภอ
ห้างฉัตร แต่สวนอนันตยศตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเรา การขออนุญาตต่าง ๆ จึงต้องขออนุญาต  
ไปที่อ าเภอ  คนที่จะอนุมัติด าเนินการได้คือนายอ าเภอห้างฉัตร จึงขอแจ้งเพ่ือทราบ 

 

นายศักดิ์ดา  -  ในเรื่องของการอบรมจิตอาสาฯ  จ านวน ๕๐ คน ขอให้ท่านประธานสภา ได้เน้นเลยครับให้สมาชิก
สภาทั้ง ๑๒ ท่านเข้าร่วมอบรม ไม่ต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง เพ่ือความพร้อมเพรียง ร่วมมือกัน 

 

ประธานสภา -  ผมขออธิบายชี้แจงนะครับ คือวันก่อนผมได้เข้ามาเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทา-   
สาธารณภัยของเทศบาล ได้สอบถามผมว่า ตอนนี้จะมีการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติฯ ส่งรายชื่อให้
อ าเภอห้างฉัตร จ านวน ๕๐ คน ได้มา ๔๖ คนแล้ว ขาดอีก ๔ คน ผมได้ฟังก็เลยเสนอให้สมาชิกสภา  
เข้าร่วมอบรมด้วย คือเรื่องนี้ไม่ได้แจ้งมายังสมาชิกสภา เรื่องนี้ได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน ให้ทางผู้ใหญ่บ้าน
สรรหาคนมาอบรม ผมไม่ทราบรายชื่อของแต่ละบ้านนะครับ ว่ามีใครบ้าง แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าของ
บ้านแม่ฮาวมีไม่กี่คน ผมจึงแจ้งไปว่าให้สมาชิกสภาที่เป็นผู้ชาย เขต ๑ ซึ่งอยู่บ้านแม่ฮาวทุกคน จ านวน 
๔ คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

 

นายสมยศ -  เรื่องปูายสวนอนันตยศ ท่าน สท.ปริญญาได้เคยทักท้วงมาว่าจะมีการซ่อมแซม แต่ก็ไม่ได้มีการ
ซ่อมแซม จึงขอสอบถามว่า มีงบประมาณตรงนี้เหลือหรือไม่ 

 

นายกเทศมนตรี -  ในเรื่องของงบประมาณ ปีต่อปีครับ งบประมาณปีเก่าตัดโอนไปแล้ว ปี ๒๕๖๓ ตั้งมาใหม่ แต่ปูายนี้ 
ใช้เงินไม่เยอะมาก และไม่ใช่งบซ่อมแซม ท่านปลัดแจ้งว่าจะน าไปท างบประมาณ ปี ๒๕๖๔ แต่หากปี 
๒๕๖๓ มีเงินเหลือจ่ายก็จะน ามาท าก่อน 

 

นายศักดิ์ดา -  นายกฯ แจ้งว่า สวนอนันตยศเป็นของอ าเภอห้างฉัตร หากอ าเภอสั่งการให้ท า จะท าได้หรือไม่ ให้
ท่านนายกฯ ดูแลเรื่องนี้ด้วย ว่าจะท าได้หรือไม่ ขอฝากเรื่องนี้ด้วย ไฟฟูาด้วยให้ทางฝุายบริหารไปดู 
งบประมาณปีเก่าท่านไม่ได้ท า ปล่อยตกไป แล้วท่านมาขอใหม่ จะถามว่าเงินท่านเอาไปบริหารอะไร 
ขอให้ท่านบริหารด้วยความโปร่งใส 

 



~ ๑๓ ~ 
 
นายปริญญา -  โครงการปรับปรุงสวนอนันตยศ ท่านบอกว่า จะทาสีรั้ว, ตัวหนังสือปูายเป็นสีทอง  มีการส่งมอบงาน

แล้ว ปัจจุบันตัวหนังสือยังไม่ได้ทาสีทอง ขอค าตอบด้วยครับ 
 

นายทวิช  -  เงินงบประมาณ ผมจ าไม่ได้ว่าอนุมัติไปเท่าไหร่ แต่ในรายละเอียดไม่มีงานรั้วกับงานปูาย งานรั้วกับ
งานปูายจะเอาเงินค้ าประกันสัญญามาท า พอเงินค้ าประกันสัญญาออก ผู้รับเหมาได้มาท าแล้ว ผมไปดู
อยู่ครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  เงินงบประมาณอยู่ที่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นงานรั้ว, ถนน, ปูาย และห้องน้ า ตอนนั้น ผอ.ทวิชยัง      
ไม่ย้ายมา เป็น ผอ.ช่างคนเก่า ถนนลูกรังก็ไม่มี เอาดินแถวนั้นมากลบ ปูายก็ไม่ได้ท า จึงอยากขอค าตอบ
ว่าเงินงบประมาณที่อนุมัติไปเอาไปท าอะไร ใครตรวจรับ ทุกวันนี้ตัวหนังสือปูายยังไม่ได้ทา ผมขอ
ค าตอบจากทางผู้บริหาร ไม่ใช่ค าตอบจาก ผอ.กองช่าง เพราะผอ.ช่าง ยังไม่ได้ย้ายมา 

 

นายปริญญา -  ขอให้ท่านนายกฯ ไปตรวจสอบระยะเวลาดูด้วย ว่าเกินสองปีหรือยัง 
 

ประธานสภา - ขอมาที่การขอเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบวาระการประชุมครับ       
มีท่านใดจะขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่

 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขออภิปรายเพิ่มเตมิ 
 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน  
๑ โครงการ ดังนี้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเสียง ๑๒ 
เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี- 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 ๕.๑  ญัตติรายงานผลการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จากปศุสัตว์จังหวัดล าปาง    

และข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

ประธานสภา -  ได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีในการรายงานผลการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
จากปศุสัตว์จังหวัดล าปาง และข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล     
ห้างฉัตรแม่ตาล ขอให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงให้สภาทราบ 

 

นายกเทศมนตรี -  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับการตรวจโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ผลพบว่ายังมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
ให้ดีขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้แจ้งให้เทศบาลพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ตามแบบ
ตรวจสอบประเมินโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการต่ออายุใบอนุญาต
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้เรียกผู้ประกอบการมาประชุมร่วมกัน ให้ท่าน
ปลัดเทศบาลชี้แจงการประชุมที่ผ่านมา 

 

ปลัดเทศบาล -  ในเรื่องของโรงฆ่าสัตว์ มีกฎหมายใหม่ ซึ่งออกตามค าสั่ง คสช. คือ พระราชบัญญัติควบคุมการ   
ฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากการตรวจโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่ในอ าเภอห้างฉัตร      
ไม่ผ่านการประเมินเลยสักแห่ง ต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด และจะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนปี 
๒๕๖๔ เพ่ือเตรียมรอรับการประเมินเพ่ือขอใบอนุญาต ตามบันทึกรายงานผลการตรวจติดตาม     



~ ๑๔ ~ 
 

โรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกเยอะมาก เช่น โครงสร้าง
ของโรงพักสัตว์ โค-กระบือ ไม่มีหลังคาปูองกันแสงแดดและฝน ไม่มีประตู รั้วกั้น หรือแผงกั้นที่ท าจาก
วัสดุที่แข็งแรงทนทาน, ไม่มีทางเดินไปยังโรงฆ่าสัตว์ที่มีระบบปูองกันการเดินย้อนกลับของสัตว์มายัง
โรงพักสัตว์, ไม่มีการแยกที่พักสัตว์ปุวยหรือสงสัยว่าปุวยออกเป็นสัดส่วน, ไม่มีระบบน้ าใช้ในโรงพัก
สัตว์เพ่ือใช้ฉีดล้างท าความสะอาดาสัตว์ก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์, ไม่มีระบบระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เทศบาลก าลังท าแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ทั้งหมดส่งไปยงเจ้าหน้าที่
ของปศุสัตว์จังหวัดล าปาง หากแผนงานฯ ผ่านก็จะท าการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เสร็จแล้วถึงแจ้ง
คณะกรรมการประจ าจังหวัดมาท าการตรวจว่าผ่านหรือไม่ผ่าน หากผ่าน ทางปศุสัตว์จะออก
ใบอนุญาตให้โรงฆ่าสัตว์ของเราด าเนินการต่ออีก ๕ ปี ถึงจะท าการฆ่าสัตว์ได้ แต่หากไม่ผ่านก็จะถูก
สั่งปิด และขอประชาสัมพันธ์บทลงโทษตามกฎหมายใหม่นี้ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 
เช่น มาตรา 58 ผู้ใดฝุาฝืนก าหนดเปิด-ปิด โรงฆ่าสัตว์หรือใบแจ้งฆ่าสัตว์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ, มาตรา 56 ผู้ใดฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ หรือ
ฆ่าสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ ฯลฯ การเข้าสู่ระบบภายในปี ๒๕๖๔  เป็นเรื่องเร่งด่วน จะน าเข้าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ต่อไป 

 

ประธานสภา -  ขอสอบถามว่าการฆ่าวัว ควาย หมู  เอามากินเอง ต้องแจ้งหรือไม่ หากสัตว์เกิดโรค จะมีความผิด
หรือไม่ครับ 

 

นายชัยรัตน์ -  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ มีการละเว้น เช่น ฆ่าไก่ ๑ ตัว ไม่ต้องแจ้ง แต่หากเป็น
สัตว์ใหญ่ ต้องน าเข้าฆ่าโรงฆ่าสัตว์ครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  จากการประชุมผู้ประกอบการได้ท าความตกลงว่า ใบขา ของหมู จาก ๖๕ บาท เหลือ ๕๐ บาท 
แต่ผู้ประกอบการจะน าแก๊สมาเอง  เพราะแก๊สระเบิดบ่อย  กระทะก็ทะลุ รั่วบ่อย แต่วัว, ควาย     
ยังราคาเท่าเดิม และค่าปรับก็แพงขึ้น หากผู้ประกอบการท าผิด มาขอให้ผมช่วย ผมช่วยไม่ได้นะครับ 
ผมเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ถ้าปศุสัตว์มาตรวจแล้วสอบถามมายังเทศบาล ว่ายังด าเนินการต่อไหว
หรือไม่ หากไม่ไหว ก็จะให้เอกชนมาด าเนินการ ซึ่งใบขาจาก ๕๐ บาท ก็จะเป็น ๑๕๐ บาท ขอท า
ความเข้าใจตรงนี้ 

 

นายศักดิ์ดา -  เรื่องโรงฆ่าสัตว์ ขอฝากท่านนายกฯ บริหารจัดการให้ดี จากข้อผิดพลาด แก๊สหาย, สถานที่         
ไม่สะอาด ส าหรับโรงฆ่าสัตว์นั้นเป็นบริการสาธารณะไม่คิดถึงผลก าไร/ขาดทุน แต่ตอนนี้โรงฆ่าสัตว์มี
ปัญหา ท่านนายกฯ ดูแลไม่จริงจัง เจ้าหน้าที่เราก็มี หลักเกณฑ์มีหรือไม่ ท่านจะให้ผู้ประกอบการเอา
แก๊สมาเอง ผมว่าไม่สมควร ผมว่าท่านโดนต าหนิแน่นอน  ส่วนที่ท่านประธานสภาได้กล่าว มันไม่ใช่
เชิงพาณิชย์ เป็นเชิงพ้ืนที่ ประเพณีท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของท่านนายกฯ โดยตรงในการบริหารโรง    
ฆ่าสัตว์  ท่านปลัด, สาธารณสุข, นิติกร ต้องประสานงานกัน สมาชิกสภาอนุมัติเงินในการซ่อมแซมมา
ตลอด แม้แต่การบริหารงานสมาชิกสภาก็โดนต าหนิมาตลอด 

 

ประธานสภา -  ไม่ใช่เรื่องประเพณีนะครับ โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย ระบาดทั้งวัว ควาย หากฆ่าแล้วไม่แจ้ง หาก
ระบาดท้ังหมู่บ้าน มีโทษนะครับ 

 

นางเพลินพิศ -  โรงฆ่าสัตว์ ตามที่ท่าน สท.ศักดิ์ดาพาดพิงว่าผู้ประกอบการเอาถังแก๊สมาเองนั้นไม่สมควร ขอแจ้ง
ว่า ผู้ประกอบการเต็มใจเอาแก๊สมาเอง หลังจากกรณีของ สท.สวัสดิ์ ที่โดนจับ  มีผู้ประกอบการเอา
หมูมาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด ทั้งหมู่ตัวใหญ่ และหมูตัวเล็ก  ท าให้ค่าแก๊ส จากเดือนละประมาณ 
๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเกือบ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทั้งค่าแก๊ส ค่าน้ า       



~ ๑๕ ~ 
 

ค่าคนงาน  และโดนปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์อีก ค่าปรับปรุงประมาณล้ านกว่าบาท  ท่านนายกฯ 
คณะกรรมการ จึงได้เรียกประชุมผู้ประกอบการ ซึ่งตอนแรกจะขอปรับค่าธรรมเนียมหมู่ใหญ่         
ให้มากกว่าหมูตัวเล็ก  แต่ผู้ประกอบการบอกว่า เวลาในหมู่บ้านมีงานเช่น งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่    
ก็เอาหมู่มาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ เอาไปต้ม โดยใช้แก๊สเหมือนกัน แต่ไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียม แล้วพอค่า
แก๊สขึ้น จะมาผลักภาระให้ผู้ประกอบการ เขาจึงไม่ยอม  ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เรื่องเลย เขาแจ้งว่า
หากมีงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่นอกเขตมาฆ่าจะเก็บค่าธรรมเนียม แต่ในเขตเทศบาลไม่เก็บ 
ผู้ประกอบการไม่ยอมเรื่องที่เทศบาลจะขอปรับค่าธรรมเนียมขึ้นเฉพาะหมูใหญ่  คณะกรรมการจึง  
ตกลงจากจะปรับขึ้น เป็นปรับลดราคาให้  แต่ให้เอาแก๊สมาเอง ซึ่งผู้ประกอบการสะดวกจะเอาแก๊ส
มาเอง และขอให้ปรับปรุงที่วางแก๊ส เทศบาลจึงปรับลดค่าธรรมเนียมหมูทั้งหมูเล็ก หมู่ใหญ่ เหลือ 
๕๐ บาทต่อตัว เท่ากัน จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายสมยศ -  ผมขอเสริมจากท่าน ผอ.กองคลัง  กรณีต่างบ้านที่เอาหมูมาฆ่า หากผิดจริง ให้เทศบาลออกหนังสือ
ประกาศไปที่ผู้ใหญ่บ้านเลยครับ จะได้ท าความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ของโรงฆ่าสัตว์จะได้สบายใจ และท า
ติดประกาศแผ่นใหญ่ไว้หน้าโรงฆ่าสัตว์เลย 

 

นางเพลินพิศ -  งานสาธารณสุขได้ท าเรื่องแล้วค่ะ จะท าปูายไปปิดประกาศ และท าหนังสือแจ้งเวียนไปทุกหมู่บ้าน 
 

นายศักดิ์ดา -  การบริหารจัดการของท่านนายกฯ  มีนิติกรดูแล ต้องท าตามกฎตามเกณฑ์ ใครผิดก็โดนจับตาม
กฎหมาย จะเอาสภาไปเกี่ยวข้องไม่ได้ สภาเป็นตัวแทนของชาวบ้าน สภาอนุมัติเงินให้ฝุายบริหารไป
บริหารแล้ว 

 

นายกเทศมนตรี -  เรารับผิดชอบ มีการยืดหยุ่นอะลุ่มอล่วยมาหลายปีแล้ว หากนายกฯ ขออนุมัติปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 
ท่านก็ต้องอนุมัตินะครับ 

 

  -  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นวาระอ่ืน ๆ ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔ ได้มาร่วมรับฟังการประชุมสภา และมีเรื่อง
แจ้งให้สภาทราบ เชิญครับ 

 

นายอภิเดช -  เรียนท่านประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมมีข้อหารือ ๒ 
ประเด็น ดังนี้ 

    ๑.  โครงการหล่อรูปเสมือนจริงเจ้าอนันตยศ ในนามของคณะกรรมการบริหารโครงการ
หล่อรูปเหมือนจริงเจ้าอนันตยศ ขอชี้แจงว่า โครงการนี้ได้ท าหนังสือแจ้งมายังเทศบาลว่า จะน ารูป
เสมือนจริงเจ้าอนันตยศไปประดิษฐาน ณ สวนอนันตยศ โครงการนี้มีเงินงบประมาณอยู่แล้ว เป็นเงิน
บริจาคและเงินออมกัน งบประมาณขณะนี้มีอยู่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรูปเสมือนจริงขณะนี้ได้จ้าง     
ท าแล้ว วัตถุประสงค์เพ่ือ   

     ๑) เป็นการเชิดชูเกียรติให้สมศักดิ์ศรีและเทิดทูนวีรกรรมในการสร้างบ้านครอง
เมืองจนท าให้เกิดเมืองนครเขลางค์ ซึ่งมีชื่อในปัจจุบันคือ จังหวัดล าปาง  

     ๒) เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรคุณไชยผู้ครอง
เมืองล าปางและเพ่ือเป็นการเคารพและบูชาและบูชาองค์เจ้าอนันตยศ 

     ๓) เพ่ือเป็นการยกระดับสวนสาธารณะอนันตยศให้มีพระรูปอันทรงเกียรติ
ประดิษฐาน ให้ประชาชนเข้ามาสักการบูชา 

     ๔)  เพื่อเป็นแหล่งศาสนพิธี เป็นการบวงสรวงพระรูปหล่อเหมือนจริงองค์อนันตยศ
เป็นประจ าทุกปี 



~ ๑๖ ~ 
 
     ๕) เพ่ือเป็นการแสดงถึงชีวประวัติพระผู้ทรงมีคุณงามความดีต่อแคว้นเขลางค์นคร 
     ๖) เพ่ือแสดงถึงเจตจ านงวิถีล้านนาในการสักการบูชาและสร้างให้เป็นวิถีจารีต

ประเพณีการบวงสรวงเป็นประจ าปี ณ สถานที่ตั้งรูปหล่อเหมือนจริง 
     ๗) เพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้เคารพบูชาองค์เจ้าอนันตยศ 
  ท้องที่ท้องถิ่นครับ งานนี้เป็นงานบุญ งานบวงสรวง พ้ืนที่ของเราเป็นพ้ืนที่เก่าแก่ เป็นการยกทัพมา

ของเจ้าแม่จามเทวี และให้เจ้าอนันตยศมาพัก ซึ่งตรงนี้หากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องมีการจ้าง
คนมาดูแล  ค่าน้ าค่าไฟซึ่งเทศบาลจะเป็นผู้ออกเพราะพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาล ทางชมรมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอห้างฉัตร จึงได้ท าหนังสือมา ส่วนฐานที่จะก่อสร้าง ทางชมรมจะท าผ้าปุา วันนี้
จึงมาขออนุมัติว่าจะอนุญาตให้ก่อสร้างหรือไม่ ผมได้ประสานนิติกรเป็นการเบื้องต้นแล้วว่า จะท า
หนังสือประสานไปยังอ าเภอห้างฉัตรครับ 

 

    ๒) เรื่องที่สอง เป็นเรื่องประปาบ้านสถานี ปัญหาคือ น้ าใช้ไม่ได้เลย น้ าหนองแฝก ใช้ไม่ได้ 
มีกลิ่นคาวสูง  และสอง น้ าใต้ดินเจาะไปไม่ถึง ๑๓๐ เมตร น้ ามีสนิมเหล็กค่อนข้างสูง ใช้สารส้ม   
คอร์ลีนช่วย น้ าก็ยังขุ่น ใช้ไม่ได้  ผมได้อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ข้อ ๔.๑ แล้ว ไม่มีเรื่องของบ้านสถานี จึงขอเรียนถามท่านประธานว่า ผมเคยเข้ามา
ขอเรื่องนี้กับทางเทศบาลแล้ว และผมได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ า แนะน ามาว่า 

     ๑)  น้ าดีแล้ว ไม่ต้องเจาะ 
     ๒)  ถังกักเก็บน้ า ไม่มีประโยชน์ 
     ๓)  ต้องสร้างระบบกรองน้ า 
  ผมจึงเข้ามาแจ้งว่า งบประมาณที่บ้านสถานีได้รับยังขอเท่าเดิม ๘๓๐,๐๐๐ บาท แต่ผมขอ

เปลี่ยนเป็นสร้างระบบกรองน้ า ซึ่งทาง ผอ.กองช่าง บอกว่า ต้องเข้าสภา ผมจึงมาแจ้งให้ที่สภาทราบ  
ผมได้เก็บเงินชาวบ้าน หลังคาละ ๕๐๐ บาท เพ่ือมาท าระบบน้ าประปา แต่ก็ยังไม่ได้ท า น้ าที่ใช้ได้  
สูบน้ ามาพักไว้ แล้วปล่อยน้ าไปที่ถังจ่าย  สนิมเหล็กในน้ าที่จ่ายไปยังหมู่บ้านจะต้องมีค่าไม่เกิน ๗% 
แต่ทุกวันนี้น้ าของบ้านสถานี มีสนิมเหล็กถึง ๘๐% นะครับ น้ าขุ่นมาก จึงขอน าเรียนที่ประชุมสภา 
ให้เปลี่ยนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของบ้านสถานีด้วย อีกเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่ได้อ่านจากประชาสัมพันธ์ บ้านสถานีไปอยู่เขต ๒ ขอให้พิจารณาด้วยครับ 

 

ประธานสภา -  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นขุดเจาะ จะเปลี่ยนเป็นถังกรอง ผอ.ช่างได้เขียนแบบแล้ว  
รอเข้าสภา ขอให้แจ้งด้วย จะได้ขอเปิดสมัยวิสามัญ 

 

นายทวิช -  เอาแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ ามาท า  จะท าถังปีโปู ส าหรับกรองน้ าประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ เพ่ือใช้รองรับระบบน้ าบาดาลที่มีความเป็นสนิมเหล็กสูง แบบบ้านแม่ฮาว ตอนนี้
แบบเสร็จแล้ว เหลือไปเช็คระบบท่อส่งก่อน ประมาณกลางเดือนมีนาคม น่าจะเข้าสภาได้ครับ 

 

นายปริญญา -  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในงบประมาณ ขอให้ควบคุมงบประมาณไม่ให้เกินของเดิม กลัวเกินครับ 
แล้วจะต้องมาโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณอีก  มันจะนานครับ 

 

นายชัยรัตน์ -  เรื่องต่อไปเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตอนนี้หนังสือประชาสัมพันธ์ส่งไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว 
หลังจากท่ี พรบ.การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ก.ก.ต. ได้ออกระเบียบมาใหม่ ก าหนดให้มีการ
แบ่งเขตเลือกตั้งโดยก าหนให้ปลัดเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องผ่านผู้บริหาร ระเบียบ ก.ก.ต.ก าหนด
มาเลยครับ  ซึ่ง ก.ก.ต.จังหวัดเป็นผู้พิจารณาก่อนจะส่งไป ก.ก.ต.กลาง ซึ่งแต่ละเขตจะต้องมีส่วนต่าง
ของราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ รวมสองเขตไม่เกินร้อยละ ๑๐ ซึ่งการแบ่งเขตของประชากร ผมเอา
จ านวนประชากรจากงานทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอห้างฉัตร โดยระเบียบก าหนดไว้อยู่แล้ว         
ซึ่งจะต้องแบ่งอยู่ ๓ แบบ ประชากรต้องไม่เกินตามที่ก าหนด ส่วนแบบที่ ๔ ที่ผมเสนอไปเป็น     



~ ๑๗ ~ 
 

แบบเก่า คือเสนอไปให้พิจารณา ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เหลือจะอยู่ที่ ก. ก.ต.กลาง ว่าจะ
พิจารณาให้ใช้รูปแบบไหน 

    รูปแบบที่  ๑ จะไม่แบ่งแยกหมู่บ้าน ยกไปทั้งหมู่บ้าน ใช้ในการค านวณเขตเลือกตั้ง เขต 
๑ ประกอบด้วย หมู่ ๓  หมู่ ๕ และหมู่ ๙  เขต ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๔ หมู่ ๖ หมู่ ๗ และหมู่ ๘ 

    รูปแบบที่  ๒ แบ่งหมู่ ๕  โดยจะอยู่ทั้งเขต ๑ และเขต ๒ ผมได้ตัดประชากรบ้านต้นผึ้ง
กับหลังสุนทรอพาทเมนท์ออกไปอยู่เขต ๒  โดยเขต ๑ ประกอบด้วย หมู่ ๓  หมู่ ๔ หมู่ ๙ และหมู่ ๕ 
บางส่วน เขต ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๖ หมู่ ๗  หมู่ ๘ และ ๕ บางส่วน 

    รูปแบบที่  ๓ ขออธิบายเพ่ิมเติมคือการแบ่งเขต พ้ืนที่เขตจะต้องเชื่อมกัน ผมได้แบ่งหมู่ 
๕ หลังสุนทรอพาทเมนท์ แถวบ้านผู้ใหญ่บ้านไปเขต ๒ โดยเขต ๑ ประกอบด้วย หมู่ ๓  หมู่ ๔ หมู่ ๖ 
หมู่ ๙ และหมู่ ๕ บางส่วน เขต ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๗  หมู่ ๘ และ ๕ บางส่วน 

    รูปแบบที่  ๔ ใช้แบบเดิมที่เคยแบ่งไว้ โดยเขต ๑ ประกอบด้วย หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ และ
หมู่ ๙ เขต ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๖ หมู่ ๗  หมู่ ๘  

   

  ผมได้เสนอทั้ง ๔ รูปแบบไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดให้พิจารณา ซึ่ง ก.ก.ต.จังหวัดล าปางได้มี
หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ไปเสนอรูปแบบ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณา 
เสนอความเห็นไปยัง ก.ก.ต.ล าปาง หรือส่งมายังเทศบาลก็ได้ เพ่ือให้ ก.ก.ต.พิจารณา เพ่ือความ
เหมาะสม 

 

นายกเทศมนตรี -  การแบ่งเขตเลือกตั้งตามแนวทางใหม่ ก.ก.ต. ได้แจ้งมายังนิติกร การแบ่งเขตข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงขอแจ้งมาเพ่ือทราบ 

 

นายอาทิตย์ -  ขอเรียนถามในรูปแบบที่ ๔ เป็นการแบ่งเขตเหมือนเดิม ถ้า ก.ก.ต. เลือกรูปแบบที่ ๔ ก็จะมีปัญหา
เรื่อง % จ านวนประชากร ถ้าแบบนี้ รูปแบบที่ ๒ น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ส่วนรูปแบบที่ ๑ น่าจะ
เป็นไปได้ยาก หากบ้านต้นผึ้งกับแถวหอพักสุนทร ตัดออกไปอยู่เขต ๒ น่าจะเป็นไปได้มากกว่า
รูปแบบที่ ๑ ซึ่งชาวบ้านอาจจะไม่ยอมไป 

 

นายศักดิ์ดา -  ตอนนี้เราจะอยู่เขตไหน อยู่ที่ ก.ก.ต.พิจารณา ประชากรหมู่ ๓ มีเพ่ิมขึ้น ให้นิติกรไปค านวณใหม่ 
ส่วนรูปแบบ ๑ หมู่ ๔ ให้ยกไปทั้งหมู่บ้านคงไม่ยอมไปตามที่ท่านประธานอาทิตย์ว่า เห็นสมควรตาม
ท่านประธานว่า แต่มันก็แหว่ง ไม่สวยงาม กลัวจะมีปัญหาไปถึงแนวเขต ให้นิติกรช่วยดูแนวเขตด้วย 
ไม่อยากให้เว้าแหว่ง 

 

นายอภิเดช -  ผมได้หารือกับนิติกร ตามรูปแบบที่ ๒ ถ้าเราคุยกันแห้งแล้ว คือเป็นไปได้ครับ มองในรูปแบบ   
สายงานปกครอง หมู่๓ – ๙ บริหารงานโดยเทศบาล มีบ้านใหญ่ ๒ บ้าน ประเด็นส าคัญ ถ้ารูปแบบที่ 
๒ กรณีของบ้านน้อยก็จะมีสมาชิกสภาเข้ามาในสภาบ้าง หากเป็นรูปแบบเดิม ประชากรไม่เท่ากัน 
สมาชิกบ้านน้อยไม่มีในสภา  แต่รูปแบบใหม่ท าให้มีตัวแทนสมาชิกสภาจากบ้านน้อยเข้ามา รูปแบบ
ที่ ๒ ยังพอรับได้อยู่ ตัดบ้านต้นผึ้งบางส่วนไปเขต ๒ ส าหรับหมู่ ๔ ต้องลอดสะพานข้ามซุปเปอร์ไป 
กลัวอุบัติเหตุครับ อยากให้เทศบาลหารือกับสมาชิกสภา ท าหนังสือแจ้งไปยัง ก.ก.ต.พิจารณาครับ 

 

นายสมยศ -  รูปแบบที่ ๒ ง่ายสุดครับตามมาตรฐาน ตัดเส้นถนนเลยครับ 
 

นายกเทศมนตรี -  การแบ่งเขตตามที่นิติกรเสนอ จากการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดล าปาง อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง รอดูค าสั่งจาก ก.ก.ต.อีกครั้งครับ 

 

นายชัยรัตน์ -  การน าเสนอในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ผมจะเอาความคิดเห็นวันนี้ไปเสนอในวันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ ผมอยากให้ท่านเสนอความเห็นนี้เสริมเข้าไปในระบบของ ก.ก.ต. เพ่ือจะได้มีน้ าหนัก ให้ท่าน



~ ๑๘ ~ 
 

สมาชิกเสนอความเห็นไปยัง ก.ก.ต.หรือสรุปความเห็นมายังผมก็ได้ ผอจะเสนอไปยัง ก.ก.ต. ขอให้
สภามอบหมายให้ใครไปกับผม ไปชี้แจงที่ ก.ก.ต. กันครับ 

 

นายปริญญา -  การรับพนักงานจ้างเหมาชั่วคราว ต าแหน่ง ช่างประปา อยากถามว่า เทศบาลจะบริหารประปา
บ้านใด ถึงรับพนักงานเพ่ิม ขอให้ท่านชี้แจงด้วย 

 

ปลัดเทศบาล -  กองช่างขาดบุคลากรช่างประปา จึงได้เสนอขอคนงานจ้างเหมา นายกเทศมนตรีอนุมัติ มีความ
จ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล  ในงานประปาจะต้องมีการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเอกสาร
จะเยอะมาก ช่างก็ขาดคนท า ผู้บริหารก็เห็นว่าต้องมีช่างด าเนินการในส่วนนี้ 

 

นายปริญญา -  หากรับช่างประปามา แต่กิจการประปายังเป็นของหมู่บ้าน แล้ววัสดุ  อุปกรณ์ เวลาเสียหาย ใคร
ดูแลเบิกจ่ายครับ 

 

ปลัดเทศบาล -  การบริหารงานกิจการประปาเดิม ก่อนหน้านี้สร้างเสร็จแล้วได้มอบให้เทศบาล แต่เทศบาลได้มอบ
ให้หมู่บ้านดูแล หากช ารุดเกินศักยภาพหมู่บ้าน เทศบาลจะซ่อมแซมให้ ส าหรับประปาที่ก าลังจะ
สร้างใหม่ หากวัสดุอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ เสียหาย ก็เขียนค าร้องมาเทศบาลให้เทศบาลดูแลจัดการได้
เพราะเป็นช่วงมีเงินค้ าประกันสัญญา 

 

นายศักดิ์ดา -  หมู่บ้านได้รับหนังสือจากเทศบาลว่า เทศบาลจะจ้างเหมาช่างประปา เป็นจ้างเหมาบริการ ปีหน้าก็
ต้องเพ่ิมงบประมาณจ้างเหมาอีก เงินพัฒนาที่ลงหมู่บ้านก็จะหายไปอีก ท่านไม่ได้พิจารณาความเป็น
จริง รับช่างประปา แต่ประปาหมู่บ้านดูแลกันเอง ประปาไม่ใช่ของเทศบาล ทาง ผอ.ช่างขอโอนเงิน
งบประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เพ่ือจ้างวิศวกรด าเนินการเขียนแบบและเซ็นต์แบบ ท าไมต้องไป
จ้างเหมาช่างประปาเพ่ิม ขอให้พิจารณางบกลางก่อน งบกลางที่จะมาพัฒนาหมู่บ้านหายไป จ้างเหมา
เพ่ิม ๑ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท ปีละเกือบแสน ให้ท่านพิจารณากันตรงนี้ 

 

นายวสันติ์ -  งบประมาณท่ี ผอ.ช่าง ขอโอนเพิ่ม ใช้ในการด าเนินการจ้างวิศวกร จ้างเหมาช่างประปาไม่เกี่ยวกัน
กับท่ี ผอ.ช่างขอโอนเงินครับ 

 
 

ประธานสภา  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 
 

ปิดประชุมเวลา  11.00  น.  

 
 

             (ลงชื่อ)  จ่าสิบเอก  แดนชัย  สันยาว ผู้บันทึกการประชุม 
                        (แดนชัย  สันยาว) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
     
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ       
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

   (ลงชื่อ)           ศักดิ์ดา  อุปค า      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

 
(ลงชื่อ)      สมพร  สีเขียว    กรรมการ  (ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร   กรรมการ 
            (นางสมพร  สีเขียว)                 (นายปริญญา  สุวรรณศร)  
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


